

คู่มือคำศัพท์โรคไตเรื้อรัง

ผู้คนที่ท่านจะเจอ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญการวินิจฉัยและการรักษาโรคที่เกี่ยวกับไตรวมถึงโรคไตเรื้อรัง

พยาบาล

พยาบาลเป็นส่วนสำคัญของทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลจะให้ความรู้และการอบรมให้กับคุณ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่นอาหารและการออกกำลังกาย

นักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการ

นักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการจะช่วยให้คุณนำอาหารให้กับคุณ นักโภชนาการที่ทำงานกับโรคไตมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารมีผลกระทบต่อการทำงานของไต ภาวะดูและหัวใจ

นักสังคมสงเคราะห์

นักสังคมสงเคราะห์เป็นบุคลากรที่ได้รับการอบรมความรู้ที่จะช่วยคุณในแง่การปรับวิถีชีวิต การเงินและประเด็นด้านอารมณ์

ผู้ดูแล

ผู้ดูแลอาจเป็นคนที่คุณรัก ญาติหรือคนใกล้ชิด ที่จะดูแลคุณตลอดเส้นทางการบำบัดทดแทนไต ทั้งในด้านการรักษา การเดินทาง การสนับสนุนด้านอารมณ์ และแง่มุมอื่น ๆ ของโรคไตเรื้อรัง



ศัพท์กายวิภาคศาสตร์ใหม่ ๆ

สายสวน

สายสวนเป็นท่อเล็ก ๆ นุ่ม ๆ ใช้เป็นทางเข้าออกจากร่างกายของคุณ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนน้ำยาล้างไตหรือเพื่อทำความสะอาดเลือดของคุณได้ ขึ้นกับชนิดของการบำบัดทดแทนไต

จุดต่อเส้นเลือดดำเข้ากับเส้นเลือดแดงที่แขน

จุดต่อเส้นเลือดดำเข้ากับเส้นเลือดแดงที่แขน เป็นตำแหน่งที่ใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อดึงเอาเลือดของคุณออกมาทำความสะอาดแล้วใส่กลับเข้าไปในร่างกายอีกครั้ง การต่อเส้นเลือดดำเข้ากับเส้นเลือดแดงที่แขนทำได้โดยการต่อเส้นเลือดแดงเข้าโดยตรงกับเส้นเลือดดำโดยส่วนมากแล้วทำที่แขน ซึ่งต้องใช้ในการผ่าตัดเล็ก ๆ

จุดต่อเส้นเลือดดำเข้ากับเส้นเลือดแดงโดยใช้เส้นเลือดเทียม

จุดต่อเส้นเลือดดำเข้ากับเส้นเลือดแดงโดยใช้เส้นเลือดเทียม ในกรณีที่ไม่สามารถทำการต่อเส้นเลือดดำเข้ากับเส้นเลือดแดงที่แขนได้ การต่อเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำจะมีการใส่ท่อเชื่อมระหว่างเส้นเลือดทั้งสองภายใต้ผิวหนัง

เยื่อช่องท้อง

เยื่อช่องท้องเป็นส่วนหนึ่งของช่องท้องของคุณซึ่งใช้เป็นตัวกรองตามธรรมชาติเพื่อเลียนแบบการทำงานของไตในการกำจัดน้ำส่วนเกินและของเสียออกจากเลือด

อัตราการกรองของไต

อัตราการกรองของไตเป็นตัวบ่งชี้ว่าไตของคุณยังทำงานได้ดีเพียงใด โดยประเมินจากการวัดปริมาณครีเอตินินในเลือดร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่นอายุและเพศ

ศัพท์เกี่ยวกับการรักษาที่สำคัญ

การบำบัดทดแทนไต

การบำบัดทดแทนไตเป็นคำกว้าง ๆ ที่ใช้สำหรับการรักษาโรคไตระยะสุดท้ายที่ช่วยให้ร่างกายของคุณกำจัดน้ำส่วนเกินและของเสียออกจากร่างกายได้

ตัวกรองเลือด

ตัวกรองเลือดเป็นตัวกรองที่ผลิตขึ้น ซึ่งใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทำหน้าที่กรองแทนไตธรรมชาติเพื่อกำจัดของเสียจากเลือด

มอนิเตอร์

มอนิเตอร์ของเครื่องไตเทียมซึ่งเป็นเครื่องที่ทำการรักษาให้คุณ ทำหน้าที่ติดตามค่าหลัก ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาของคุณเป็นไปด้วยดี พร้อมกับทำให้การรักษามีคุณภาพที่ดีในทางคลินิก

น้ำยาล้างไต

น้ำยาล้างไตเป็นของเหลวที่ใช้ในการล้างไตทางช่องท้องเพื่อกำจัดน้ำส่วนเกินและกรองของเสียออกจากร่างกายของคุณร่วมกับเยื่อช่องท้อง

การแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนหมายถึงกระบวนการที่คุณเปลี่ยนน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วให้เป็นน้ำยาล้างไตชุดใหม่ในการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง

เครื่องควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตแบบอัตโนมัติ

เครื่องควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตแบบอัตโนมัติหมายถึงเครื่องที่ใช้สำหรับการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ เครื่องจะทำการเปลี่ยนน้ำยาล้างไต และในบางกรณี สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของคุณให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ทีมสามารถติดตามสุขภาพและผลการรักษาของคุณได้